

# ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 1

นำเสนอเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560

**บัตรเครดิตการ์ด**เปรียบเสมือนวงเงินกู้ที่ธนาคารมอบให้แก่ผู้ที่มีเครดิต สามารถนำบัตรเครดิตไปรูดใช้จ่ายล่วงหน้าได้ แถมยังใจดีไม่คิดดอกเบี้ย เพียงแค่คุณคืนเงินที่ใช้ไปแล้วทั้งหมดตามเวลาที่ตกลงกันไว้ คุณก็就不用เสียดอกเบี้ยกันเลย ยิ่งถ้าคุณเป็นคนรู้จักบริหารการใช้จ่าย และมีการติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบัตรเครดิต สำหรับข้อดีของบัตรเครดิตมีดังนี้

## 1. ได้สิทธิในการผ่อนชำระสินค้า 0% แถมรับเงินส่วนลด และส่วนคืนเงินสด

หลากหลายธนาคารไปถึงผู้ให้บริการต่าง ๆ มักจะให้สิทธิในการผ่อนชำระสินค้า 0% ที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินก่อนไว้อุ่นใจในยามจำเป็นได้ หรือให้เป็นส่วนลด หรือส่วนคืนเงินสด และตลอดจนแถมสะสมพิเศษอีกด้วย เมื่อคุณสมัครชำระค่าบริการรายเดือนต่าง ๆ ผ่านทางบัญชีบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติ

## 2. รับสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์จากร้านค้า ที่ได้ร่วมรายการ

สิทธิพิเศษดี ๆ ที่บางครั้งเงินก็ไม่สามารถซื้อได้ เช่นที่จอดรถพิเศษแบบเฉพาะในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง หรืออาจจะต้องชำระเงินเป็นหลักพัน เพื่อให้ได้ใช้บริการ อย่างมีสิทธิในการเช่าห้องพักรับรองที่สนามบิน และตลอดจนการใช้ผ่านบัตรเครดิตที่ร้านอาหารบางร้านก็ได้เข้าร่วมโดยเพียงคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีเงื่อนไขที่ทางร้านหรือบัตรเครดิตของคุณที่ได้กำหนด ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

## 3. ลดความยุ่งยากของการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงได้

ซึ่งจะเป็นค่าไฟ ค่าน้ำประปา และค่าอื่น ๆ อีกมากมาย ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะต้องชำระทุก ๆ เดือน เพราะฉะนั้น ของชำระค่าบริการเดือนผ่านบัตรเครดิต เพื่อที่จะมีการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทั้งหลาย นอกจากนี้จะช่วยทำให้คุณประหยัดเวลาที่จะต้องมาคอยเดินไปจ่ายค่าบริการบริการต่าง ๆ กันอย่างมาก

ดังนั้นบัตรเครดิต จึงถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากคุณสามารถมีการศึกษาข้อมูลกันดี ๆ ก็จะสามารถรับรู้กันได้แน่นอนเลย ว่าเครดิตสามารถช่วยให้คุณชำระหนี้ต่าง ๆ ได้ ทำให้กลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับบางกลุ่ม ที่มักจะมติดัดตัวอยู่เสมอ

หากต้องการเปรียบเทียบบัตรเครดิต สามารถลองเข้าไปเปรียบเทียบฟรี ง่ายๆเลยที่เว็บ [masii.com](http://masii.com)

เทียบง่ายถูกใจชัวร์ [masii.co.th/thai/credit-card](http://masii.co.th/thai/credit-card)